

*

Số 55- KH/ĐU

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU ngày 6/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quy trình, cách thức thực hiện nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ nay đến năm 2020; Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên, liên tục. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, yêu cầu các cấp ủy triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, QUẢN TRIỆT

1. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

- Thành phần: các đồng chí bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các chi, đảng bộ cơ sở.

- Nội dung: nghiên cứu, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 23-CT/TW, gắn với một số chỉ thị, hướng

dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị mới được ban hành (như: Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 8/02/2018 về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng) và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

- Thời gian: Đã tổ chức ngày 31/7/2018.

2. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở:

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả *(có thể lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ)*

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với việc định hướng các hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cơ quan, đơn vị; đồng thời phát huy trách nhiệm trong việc trực tiếp quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại đơn vị mình.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật và đổi mới tác phong trong các cấp ủy, tổ chức Đảng.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và đội ngũ báo cáo viên của các chi, đảng bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề thi đua nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Các cơ quan tỉnh “*Phát huy dân chủ, đoàn*

kết, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ”.

Các cấp ủy thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng học tập chính trị, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp và hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các bản tin nội bộ, Website của ngành; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các bài viết, phóng sự truyền thanh, truyền hình.

3. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Công tác nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải gắn với hoạt động thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng. Từ nay đến năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kết, đưa ra bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện và cách làm mới tập trung vào 02 nội dung sau:

(1) Tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

(2) Nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật và đổi mới tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

4. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 24/7/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng”. Chủ động đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kiên quyết đấu tranh phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở

cơ quan, đơn vị; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách kịp thời theo đúng định hướng của Đảng.

Hằng tháng, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ; phát huy vai trò của báo cáo viên trong đấu tranh, phản bác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn và các luận điểm xuyên tạc chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở. Phát huy vai trò của cấp ủy trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị phối hợp với lãnh đạo đơn vị mình xác định lựa chọn nội dung và tổ chức tổng kết, nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung kịp thời các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW.

2. Các ban, cơ quan, đoàn thể thuộc Đảng ủy Các cơ quan tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

3. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp các ban, Văn phòng Đảng ủy, các đoàn thể các cơ quan tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Lâm Thị Hương Thành, UVBTV TU (b/c),
- Thường trực Đảng ủy CCQ,
- Các ban, VPĐU; các đoàn thể CCQ tỉnh (t/h),
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h),
- Lưu VPĐU.

